

**NHÓM LIÊN TRƯỜNG (THCS PHÚC ĐỒNG, THCS ĐỨC GIANG, THCS
VIỆT HƯNG) THỰC HIỆN THẢO LUẬN KẾ HOẠCH BÀI DẠY
CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 6
THÁNG 10/2021**

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, nhóm liên trường dạy SGK Ngữ Văn 6 Cánh diều đã tổ chức “Chuyên đề Ngữ Văn 6” qua bài dạy *Bài 3-Kí (Hồi kí và du kí); Tiết 27-Đọc hiểu văn bản “Trong lòng mẹ”* (Nguyễn Hồng) tại trường THCS Phúc Đồng. Buổi thảo luận được thực hiện với mục tiêu góp ý xây dựng kế hoạch bài dạy 1 tiết của bộ SGK Ngữ Văn 6 Cánh diều. Qua đó thống nhất form kế hoạch bài dạy cho 1 bài học lớn. Buổi thảo luận có đ/c chuyên viên bộ môn Ngữ Văn, các đ/c cốt cán môn Ngữ Văn của Quận Long Biên, BGH trường THCS Phúc Đồng, tổ trưởng, nhóm trưởng môn Ngữ Văn và tất cả các giáo viên dạy môn Ngữ Văn 6 của 3 trường để cùng nhau rút kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn.

Sau phần trình bày nội dung kế hoạch bài dạy (*Tiết 27-Đọc hiểu văn bản “Trong lòng mẹ”* (Nguyễn Hồng)) của đại diện nhóm Ngữ Văn 6 – trường THCS Phúc Đồng (đ/c Thanh), các đ/c các trường THCS Việt Hưng và THCS Đức Giang đã tập trung trao đổi thảo luận, bàn bạc. Cụ thể là KHBD của nhóm Ngữ Văn 6 trường THCS Phúc Đồng đã thể hiện rõ theo hướng mới – soạn theo đặc trưng thể loại (cụ thể là thể loại kí). KHBD được soạn theo bài sáng rõ có vận dụng được các nền tảng học trực tuyến: Azota, ...

Bên cạnh đó các trường bạn và tổ tư vấn cũng đóng góp các ý kiến về cấu trúc và phương pháp đưa trò chơi vào tiết học Ngữ Văn sao cho hiệu quả. Sau đó, đ/c chuyên viên môn Ngữ Văn của Quận đã chốt thống nhất về bố cục trình bày các đề mục của 1 bài trong KHBD.

Sau 3 tiếng làm việc nghiêm túc, hiệu quả, nhóm trường đã đạt được mục tiêu đề ra (thống nhất được KHBD chi tiết cho *Tiết 27-Đọc hiểu văn bản “Trong lòng mẹ”* (Nguyễn Hồng)). Đại diện cho nhóm Ngữ Văn 6 trường THCS Phúc Đồng – đ/c Nguyễn Thị Hà thực hiện tiết dạy minh họa trên nền tảng KHBD đã thống nhất vào thứ tư tuần sau (27/10/2021).

Một số hình ảnh của buổi thảo luận:



Đ/c Lê Thanh đại diện nhóm Ngữ Văn 6 – THCS Phúc Đồng trình bày KHBD



Đ/c Tuyết – nhóm trưởng nhóm Ngữ Văn 6,7 điều khiển chương trình



BGH trường THCS Phúc Đồng cùng tổ tư vấn môn Ngữ Văn của quận Long Biên



GV Ngữ Văn 6 Cảnh điều cùng tổ tư vấn của quận Long Biên

Tác giả: Đinh Thị Nhàn